

HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh chi trì hội nghị triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình). Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình tại huyện Thái Thụy, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến thời điểm này đang trong giai đoạn triển khai các công việc liên quan đến quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 khu liên hợp công nghiệp phụ trợ điện khí và trung tâm điện - khí LNG Thái Bình; quy hoạch cảng (kho nổi) ngoài khơi khu bến Trà Lý - cảng biển Thái Bình; cập nhật vào quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025... Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, giải quyết thủ tục đầu tư dự án. Hiện nay, việc triển khai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng,

cảng cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chưa có văn bản thống nhất nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 khu liên hợp công nghiệp phụ trợ điện khí và trung tâm điện - khí LNG Thái Bình của Bộ Xây dựng; chưa được Thủ tướng Chính phủ bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) và dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình), đến nay đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng, hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thủ tục chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư. Hiện nay thành phố Thái Bình đang triển khai các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; các sở, ngành đang

triển khai lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài. Về những khó khăn, vướng mắc của dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình tại huyện Thái Thụy liên quan đến công tác quy hoạch và văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng và Thủ tướng

Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung quyết liệt, chủ động tháo gỡ những vướng mắc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của mình, kịp thời tham mưu, báo cáo BCĐ để có biện pháp đôn đốc, xử lý bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; trong đó, chủ động các phương án; quy trình thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp và các sở, ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ khẳng định BCĐ sẽ nghiên cứu, quyết định cơ chế đặc thù riêng với một số dự án trọng điểm đang triển khai để bảo đảm đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra cả về chất lượng và tiến độ.

NGUYỄN THỜI

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Đại biểu đề nghị nên quy định cụ thể mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng so với mức lương tối thiểu. Tại điểm b, khoản 1 Điều 22 quy định tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách kết hợp huy động nguồn lực xã hội tại địa phương, UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đại biểu cho rằng quy định này chưa bảo đảm được nguyên tắc thống nhất, bình đẳng chung trong cả nước. Do đó, đề nghị cần nhắc quy định này và nên có chính sách chung cho cả nước.

Về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đại biểu cơ bản thống nhất với phương án 2 vì vừa bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW và phù hợp với tình hình hiện nay. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị xem xét việc xác định phần kinh phí cho rút 1 lần. Đó là chỉ được rút phần kinh phí người lao động đóng, không tính phần người sử dụng lao động hay ngân sách nhà nước đóng.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị Chính phủ cần xác định được nguyên nhân của việc rút bảo hiểm xã hội; cần tham khảo, tham vấn thêm đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp. Đề nghị ban soạn thảo làm rõ và có những quy định cụ thể đối với các tình huống khi người lao động không quay lại làm việc để tiếp tục tham gia bảo hiểm thì 50% thời gian bảo lưu trên hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết như thế nào? Và một thời gian sau họ có được nhận lại phần bảo lưu này hay không? Trong trường hợp họ quay lại, tiếp tục muốn tham gia đóng bảo hiểm xã hội hay tham gia lao động thì người sử dụng lao động có quyền từ chối tuyển dụng họ vào để tiếp tục làm việc hay không, chưa tính tới việc khi họ quay lại thì họ có đủ điều kiện về thời gian đóng cũng như điều kiện để hưởng lương hưu sau này có đủ hay không?

Về nội dung xử lý vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 37 của dự thảo Luật, đại biểu nêu

HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh Thái Bình; ban

hành quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thái Bình; thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu liên hợp công nghiệp phụ

trợ điện khí và trung tâm điện - khí LNG Thái Bình. Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra kỹ tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp. Trong đó, khi quy định hệ số điều chỉnh giá đất phải tính toán hệ số giá đất chính xác, phù hợp thực tế để thực hiện đồng bộ với các văn bản pháp luật khác liên quan; điều chỉnh một số nội dung để án

bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã theo hướng mở rộng thuận cao. Đồng chí đề nghị trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa các chủ trương trình báo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công kỳ họp.



Đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

rõ đây là nội dung rất cần thiết. Tuy nhiên, tại khoản 2 quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên đã áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính mà vẫn không đóng hoặc đóng không đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng. Biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn sẽ liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có thể doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động đang hoạt động tại các đơn vị này. Về vấn đề này, Điều 125 Luật Quản lý thuế đã có quy định, do vậy đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ tác động và cần nhắc về quyết định này.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn y kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 6 thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh từ sau phiên họp thứ 5; kết quả giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, tình hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, không phát sinh vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 đã hoàn thành; trong đó, việc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh được tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo được chỉ đạo, tổ chức thực hiện tích cực, thường xuyên.

Đến thời điểm hiện tại có 1 vụ án được xét xử đúng quy định, bảo đảm nhân văn, không có kháng cáo, kháng nghị; 2 vụ án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn điều tra, truy tố, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh xét xử theo quy định.

Trong tháng 9 và tháng 10/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 03. Đến nay, 2 đoàn giám sát đã hoàn thành việc giám sát. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng, ban hành kế hoạch công tác thanh tra bảo đảm đúng quy định về quy trình, thủ tục, thời hạn quy định. Nội dung thanh tra bám sát hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một

số cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, tiến hành thanh tra đột xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm. Các cuộc thanh tra đều bảo đảm đúng quy trình, thủ tục. Đa số cuộc thanh tra đúng thời hạn quy định; hồ sơ thanh tra lưu trữ đầy đủ, sắp xếp theo trình tự tiến hành thanh tra. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra được thực hiện thường xuyên, đạt kết quả cao. Các sai phạm về kinh tế phát sinh xử lý kịp thời, triệt để; số tiền thu hồi về ngân sách nhà nước trên tổng số tiền sai phạm đạt tỷ lệ cao.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên đoàn giám sát để cuộc giám sát đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời

gian qua đã đạt hiệu quả và có tác dụng tích cực, góp phần giữ vững ổn định tình hình. Các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công, từ khâu tuyên truyền, giáo dục đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhất là tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên. Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đều được các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo và đã có kết quả cụ thể. Đồng chí thống nhất đưa ra đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo 1 vụ việc; đối với các vụ án, vụ việc còn lại, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, tập trung chỉ đạo xử lý sai phạm theo quy định, sớm có kết quả. Ngoài ra, đồng chí phân tích, đánh giá một số tình hình nổi lên trên địa bàn hiện nay và gợi ý hướng giải quyết trong thời gian tới.

ĐÀO QUYN

TỔNG KẾT NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 23/11, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng tốt; thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu ở trong khu vực phòng thủ huyện tại 15 xã; triển khai nghiêm túc các đợt huấn luyện, hội thi, hội thao; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 3.000 cán bộ, đảng viên, học sinh. Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Năm 2023, huyện giao đủ 363 tấn binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt.

với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ; chỉ đạo, triển khai quyết liệt, phân đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Vũ Thư đã trao danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" cho 2 tập thể, trao giấy khen cho 24 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

* Chiều ngày 23/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Năm 2023, huyện Hưng Hà tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 ở các xã, thị trấn và học sinh khối lớp 10, 11, 12; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quân lý, rèn luyện kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, sát thực tế; huấn luyện

quân nhân dự bị đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 95%; lực lượng dự bị động viên được sắp xếp đủ 100% các đơn vị, quân số đạt 99,7% chỉ tiêu trên quốc; chỉ đạo 15 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện bảo đảm an toàn. Trong năm, huyện đã bàn giao 409 nam thanh niên cho các đơn vị quân đội, 37 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Năm 2024, Hưng Hà tiếp tục kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Hưng Hà tặng giấy khen cho 56 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

QUYNH PHỤ Trên 70.000 gia đình đăng ký "gia đình học tập"

Sáng ngày 23/11, Hội Khuyến học tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Quỳnh Phụ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được triển khai sâu rộng tại các địa phương trong huyện. Các phong trào thi đua như: "Dòng họ khuyến học", "Gia đình học tập", "Cộng đồng học tập"... ngày càng được củng cố và phát triển. Đến nay, toàn huyện có 70.215 gia đình đăng ký "Gia đình học tập" (đạt 91,7%), số gia đình đạt "Gia đình học tập" đạt 62%; số "Dòng họ học tập" đạt 56,2%; "Cộng đồng học tập" đạt 57,1%, "Đơn vị học tập" đạt 61,1%. Công tác vận động quy đến tháng 10/2023 đã vận động được 1,2 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ khuyến học của

huyện lên 19,1 tỷ đồng, qua đó kịp thời khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập...

Sau khi thăm mô hình học tập ở một số địa phương, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Quỳnh Phụ, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương trong huyện thời gian qua. Hội Khuyến học tỉnh mong muốn thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong mọi hoạt động của hội khuyến học các cấp trong huyện; Hội Khuyến học huyện tiếp tục xây dựng các mô hình học tập điển hình với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may và giày dép

Sáng ngày 23/11, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh gồm lực lượng quản lý thị trường, công an, công thương, hải quan tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Tập đoàn Environstar tại khu công nghiệp Cầu Ngang (Quỳnh Phụ). Đây là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất trang phục y tế gồm quần, áo, mũ, khẩu trang, bao chần, ga màn phẫu thuật, nhà máy sản xuất có công suất thiết kế 60 triệu sản phẩm/năm.

Đoàn đã kiểm tra hồ sơ, giấy tờ của doanh nghiệp liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư, đăng ký sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, phụ liệu, hàng hóa thành phẩm, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, khai báo hải quan, nộp thuế. Lực lượng chức năng cũng trực tiếp kiểm tra, đối soát thực tế tại khu vực nhà máy sản xuất, các kho, bãi tập kết, chứa nguyên liệu, hàng hóa. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cơ bản hồ sơ, giấy tờ của doanh nghiệp đầy đủ, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi cần sớm khắc phục bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh về kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may và giày dép trên địa bàn tỉnh, từ đầu tháng 11 đến nay đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 7 doanh nghiệp tại các huyện: Kiến Xương, Vũ Thư, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3 doanh nghiệp vi phạm với hành vi hoạt động sản xuất không có hợp đồng giá công và vi phạm quy định của pháp luật về nhân mác hàng hóa.

KHÁC DUÂN

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tôi tên là Nguyễn Bá Côn, trú tại tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Trong quá trình đi lại và giao dịch, tôi có đánh mất hồ sơ giấy tờ: bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ số S3.012403/VHSC/HĐMBCH ký giữa ông Nguyễn Bá Côn và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn (đại diện là bà Vũ Thị Yến Ngọc) ký ngày 22/02/2020.
Ai nhặt được vui lòng cho tôi xin lại. Liên hệ với tôi theo số điện thoại: 0913.019.515.
Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.